

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๘ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๑	<p>การพิจารณาผลการเจรจา เพื่อเจรจาท่าทางออกร่วมกัน : กรณีการเลือก ผู้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>๑) รับทราบคำสั่งศาลปกครอง คดีระหว่าง รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ผู้ถูกฟ้องคดี และรับทราบคำสั่งเรียกให้ทำคำ ชี้แจง</p> <p>๒) กรณีให้สภามหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำคำ ชี้แจงตามคำร้องดังกล่าว เห็นชอบมอบ นายโอภาส เชียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ. ดร.นิวัตร พัฒนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติกร ร่วมจัดทำคำชี้แจงตามสำเนาคำขอวิธีการชั่วคราวกรณี การดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสาคร สร้อยสังวาลย์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ได้ยื่นขอต่อศาลขอขยาย ระยะเวลายื่นคำชี้แจงออกไปอีก ๑๕ วันนับแต่วันครบ กำหนดเดิมตามที่ขอ</p> <p>๓) กรณีให้สภามหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไปให้ ถ้อยคำต่อศาล เห็นชอบมอบ นายโอภาส เชียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ. ดร.นิวัตร พัฒนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติกร มอบให้ เป็นผู้ไปให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองเพื่อประกอบคำขอ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี โดยศาล นัดไต่สวนในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลปกครอง ชั้น ๒ ห้องไต่สวน</p> <p>๔) กรณีให้สภามหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำ คำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ๑ ชุด และ สำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานอีก ๑ ชุด ยื่น ต่อศาลปกครองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง นี้ (เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เห็นชอบมอบ ให้อัยการ เป็นผู้ดำเนินการแก้ต่างคดี ตามประเด็นที่ได้ มีการฟ้องร้อง ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การประชุมลับ ๒) ความไม่เป็นกลางของกรรมการ และ ๓) บัตร ลงคะแนนสูญหาย โดยยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของสภา มหาวิทยาลัยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและกระบวนกร เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว</p> <p>๕) กรณีการยื่นฟ้องเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ขอให้ยุติที่คำพิพากษาศาลปกครอง ซึ่งจะไม่ส่งเรื่องให้ กฤษฎีกาเป็นผู้ตีความอีก</p>	<p>เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย และนิติกร</p>	<p>ดำเนินการจัดทำ คำชี้แจงตาม สำเนาคำขอ วิธีการชั่วคราว และให้ถ้อยคำต่อ ศาลปกครองเพื่อ ประกอบคำขอ วิธีการชั่วคราว ก่อนการพิพากษา ของผู้ฟ้องคดีแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๒	แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษา ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ๒) ขอให้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยด้วย ทุกครั้ง	คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย	ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้ง เลขานุการ คณะกรรมการฯ ให้นายกสภา มหาวิทยาลัยลง นามเรียบร้อยแล้ว
๔.๑	การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสาขาวิชา คณะ สำนัก / สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับ สาขาวิชา คณะ สำนัก / สถาบัน และระดับ มหาวิทยาลัย และให้นำข้อเสนอแนะของ กรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รักษาราชการ แทนรอง อธิการบดีฝ่าย วางแผนและ พัฒนา และ สำนักงาน และ สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ	รับทราบ ข้อเสนอแนะของ กรรมการ โดยจะ นำไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>